

ความเห็นบางประการการประชุมนานาชาติ

นายสุจิต นิมิตกุล

ในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการประชุมนานาชาติ ในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ทั้งงานในหน้าที่โดยตรง งานที่เกี่ยวกับและงานกรณีได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมทั้งเป็นแขก ผู้รับ ผู้สังเกตการณ์ตามโอกาสต่างๆ ผู้เขียนได้มีโอกาสอยู่ในที่ประชุมต่างๆ ดังกล่าวหลายเรื่อง ตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติ เรื่องการกระจายอำนาจ (Decentralization) ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเพียงคนเดียว โดยมีการประชุมที่ประเทศซูดานเมื่อปี พ.ศ.2520 ประเทศซูดานเป็นประเทศกำลังพัฒนาในแอฟริกา เคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อน เมืองหลวงคือ คาร์ทูม ซึ่งมีความเจริญพอสมควร มีต้นไม้ใหญ่ๆ และโรงแรมใหญ่ๆ พอรับแขกได้หลายแห่ง ความเจริญกระจุกอยู่เฉพาะในเมืองหลวงเท่านั้น ส่วนในชนบทยังยากจน โดยเฉพาะถนน



หนทางยังมีไม่เพียงพอ คาร์ทูมมีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านสวยงามทีเดียว สถานที่ประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ ก่อสร้างโดยรัฐบาลจีน แสดงว่าจีนเริ่มให้การช่วยเหลือแก่ประเทศในแอฟริกานานแล้ว และมีข้อมูลว่าบางประเทศคนพื้นเมืองในประเทศชาวจีนที่อพยพเข้าไปด้วยซ้ำ การประชุมครั้งนี้รัฐบาลต่างๆ ได้ส่งตัวแทนของตนเองเข้าประชุมด้วย ที่ประชุมได้ศึกษา

หลักการการกระจายอำนาจของคณะรัฐบาลโดยเฉพาะอังกฤษ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษมาบรรยายและศึกษาการกระจายอำนาจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยให้เสนอความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจของแต่ละประเทศ เมื่อศึกษาจากหลักการ ประสบการณ์ของคณะรัฐบาลรวมทั้งเปรียบเทียบต่างๆแล้ว ในที่สุดที่ประชุมซึ่งจัดโดยสหประชาชาติได้มติให้ทุกประเทศมีการกระจายอำนาจเป็นไปตามความเหมาะสมทำแล้วส่งผลดีและผลเสียของการกระจายอำนาจได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ไม่กระทบต่อการประชุมผู้แทนของแต่ละประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกห้องประชุม

สำหรับการดูงานในชนบททางประเทศที่ยากจนได้ส่งคณะไปในพื้นที่ชนบท และค้างแรมด้วยปรากฏว่าได้สังเกตพื้นที่ส่วนใหญ่ ชาวบ้านยากจนทำเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือ ปลูกฝ้ายแทบทั้งสิ้นและ

เข้าไปพักริสอร์ทเป็นหลังๆ ที่สร้างขึ้นในป่าค้ำยป่าพุทราของประเทศไทย โดยที่พักทุกหลังติดแอร์ สะดวกสบายดี มีที่หน้าสังเกตุว่าบรรดาข้าราชการชูดานนั้น โดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนและข้าราชการท้องถิ่นแต่งตัวโดยมีเครื่องแบบเหมือนข้าราชการไทยคือ เครื่องแบบสีกาเกีและมีขีดบอก ตำแหน่งทุกคน ผลการประชุมครั้งนี้ผู้เขียนได้สรุป เสนอกระทรวงมหาดไทยและทำข้อเสนอให้มโนบาย การกระจายอำนาจต่อไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งนโยบายและเรื่องได้รับการปฏิบัติและมีกรออกกฎหมาย หลายเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ

การประชุม Economic Forum 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้เขียนได้ มีโอกาสได้เข้าร่วม 2 ครั้ง โดยได้รับเชิญจากเจ้าภาพให้เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมแต่ละครั้งจะ เน้นต่างๆ ไม่ซ้ำกัน สำหรับการประชุมครั้งแรกราวปี 2538 จัดขึ้นที่นครวอชิงตันสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม แห่งหนึ่ง โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้รับเชิญให้มาพบกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ผู้เขียนได้รับเชิญในฐานะผู้รู้และปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับน้ำดีและน้ำเสีย โดยขณะนั้นผู้เขียนดำรง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผลงานเด่นคือ การจัดทำแผนปฏิบัติการดูแลน้ำเสียเกาะภูเก็ต ซึ่งกำลัง เริ่มทำน้ำเสียถูกทิ้งลงทะเล รัฐบาลเริ่มวิตกและจัดการให้มีการวางแผนและมีโครงการที่เหมาะสมเพื่อ ดูแลน้ำเสียต่อไป ผู้เขียนได้ดำเนินการวางแผนและจัดการทำโครงการจนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีมติ อนุมัติงบประมาณได้หลายพันล้านบาท โดยให้จัดทำบำบัดน้ำเสียตามขนาดต่างๆ กว่า 8 แห่งทั่วเกาะภูเก็ต การประชุมมีการเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงของแต่ละประเทศและมีการนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อนำประสบการณ์และเรียนรู้จากการได้แลกเปลี่ยนปฏิบัติงานจริง สำหรับกรุงวอชิงตันนั้น เป็นเมืองของสหรัฐ ผู้เขียนได้เดินทางเยือนหลายครั้งในโอกาสต่างๆ เช่น ไป ศึกษา ไปดูงาน ไปประชุมและไปดูงาน

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ได้มีการนำปัญหาทางเศรษฐกิจและเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชนด้วย เพื่อเข้ามาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในการประชุม Economic Forum ที่ผู้เขียนได้เข้าร่วม ครั้งที่ 2 ราวปี 2541 ที่ประเทศ Hong Kong ผู้เขียนได้รับเชิญอีก ทั้งในแง่เศรษฐกิจทั่วไปคือเศรษฐกิจ ชนบท และการแก้ไขปัญหาน้ำ การประชุมครั้งนี้ได้มีการเสนอสภาพปัญหาและเสนอแนะอย่าง กว้างขวาง และได้เรียนรู้ปัญหาเศรษฐกิจของโลกในการต่างๆอย่างกว้างขวาง นับเป็นประโยชน์ต่อการ นำไปปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป

สำหรับฮ่องกงนั้น เป็นเมืองที่ผู้คนเข้าไปอยู่เรื่อยๆ มีการศึกษาเรื่องการให้บริการต่างๆ อย่าง กว้างขวาง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย โดยเฉพาะโรงแรมที่จัดประชุมครั้งนี้ เป็นโรงแรมที่ ดูแลต้นไม้อย่างดี มีต้นไม้เก่าแก่สมัย 100 ปีมาแล้วที่เป็นที่ตั้งของทหารอังกฤษ ได้รับการดูแลอย่างดี โดยใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อมิให้ตายและเฝ้าดูแลอย่างดี

การประชุมทางราชการที่จัดโดยธนาคารโลกราวปี 2539 ณ กรุงจาการ์ตา โดยธนาคารโลกเป็นผู้เชิญประเทศต่างๆ เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ เพื่อการปฏิบัติในเรื่องน้ำกินน้ำใช้ โดยเพื่อที่จะค้นหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเรื่องน้ำของประเทศกำลังพัฒนาต่อไป ที่ประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากประเทศต่างๆ และเลือกวิธีใดที่ประเทศต่างๆ จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหรือของตนเอง

กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองใหญ่มีพลเมืองมากและเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่เดียวสังเกตจากตึกกรมบ้านช่องเพราะประเทศอินโดนีเซียมีน้ำมันส่งออกมากประเทศหนึ่ง การไปอินโดนีเซียครั้งนี้ได้เรียนรู้หลาย ๆ เรื่อง เช่น การห้ามสร้างอาคารสูงกว่าต้นมะพร้าวในเกาะบาหลิสและการดูแลชายหาดในรัศมี 100 เมตร ไม่อนุญาตให้เอกชนยึดครอง เป็นพื้นที่ของรัฐบาลเท่านั้น

การประชุมที่อินโดนีเซียครั้งนี้มีเรื่องแปลกประการหนึ่งคือ เมื่อบรรดาผู้เข้าร่วมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมด้วย ทุกคนตื่นเต้นและไม่เชื่อ ฉะนั้นใครผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเอง จึงกล้าเข้ามาพบและคุยด้วย ด้วยความยินดี

การประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ นอกจากผู้เขียนจะได้เข้าร่วมโดยได้รับเชิญเป็นครั้งคราวแล้ว ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีโอกาสได้รับเชิญเป็นประธานในการเปิดประชุมนานาชาติหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน เป็นเจ้าภาพโครงการในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

การประชุมนานาชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโกปี 2534 ที่ประชุม ณ ประเทศตูนิเซีย แอฟริกาเหนือ ในการประชุมดังกล่าวผู้เขียนได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้แทนร่วมกับ ศาสตราจารย์ อุดุลย์ วิเชียรเจริญ หัวหน้าคณะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในโอกาสนี้ประเทศไทยเสนอเขตรักษาป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก ผู้เขียน ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชุมได้เชิญเจ้าหน้าที่ พื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นรูปแบบที่ตัวอย่างทำให้ต่อมา ประเทศต่างๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างและอนุญาติให้เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก นับแต่ที่ประชุมมีมติ ผู้เขียนได้เริ่มวางแผนในการดูแลมรดกโลกแห่งนี้ให้มีความยั่งยืนต่อไป โดยจัดให้มีการวางแผนจัดการพื้นที่กั๊บไม้ (Buffer Zone Management) และมีการจัดงานมรดกโลกเป็นครั้งแรก ปี 2534 ปัจจุบันครบ 10 กว่าปีแล้วและเมื่อครบ 10 ปี ผู้เขียนได้รับเชิญจากจังหวัดอุทัยธานีให้ไปรับโล่เกียรติยศในการที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานวันมรดกโลกครั้งแรกและที่ผ่านมามีการฉลองทุกปี

